

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหนูแก้ว เรืองสังข์	ประธานสภาเทศบาล	หนูแก้ว เรืองสังข์	
๒	นายพงศ์ศักดิ์ ชุนจันทร์	รองประธานสภาเทศบาล	พงศ์ศักดิ์ ชุนจันทร์	
๓	นายมาหมัด ชาเฮาะ	สมาชิกสภาเทศบาล	มาหมัด ชาเฮาะ	
๔	นายโกวิทย์ อินทมา	สมาชิกสภาเทศบาล	โกวิทย์ อินทมา	
๕	นายจตุพล ฝ่ายเส็ม	สมาชิกสภาเทศบาล	จตุพล ฝ่ายเส็ม	
๖	นายสมาด หัดหมัด	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาด หัดหมัด	
๗	นางพัชรี ทองพันชั่ง	เลขานุการสภาเทศบาล	พัชรี ทองพันชั่ง	
ผู้ไม่มาประชุม				
นายสุเทพ สุดใจ				
นายทวีรักษ์ ถวายเทียน				
นางศุภกานต์ ส่งแสงทอง				

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์	นายกเทศมนตรี	ทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์	
๒	นายสอดดีกิน ดำสุด	รองนายกเทศมนตรี	สอดดีกิน ดำสุด	
๓	นายหมุดตะผา เอียดฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรี	หมุดตะผา เอียดฤทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาชั่วคราวได้ตรวจสอบว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามาครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีเด็กจากโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนต่างๆ และศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนอำเภอตะโหมด รวมทั้งการจัดของขวัญ ของรางวัล การจัดอาหารเลี้ยงเด็กที่ร่วมกิจกรรม

๑.๒ การดำเนินการโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ สาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐เมตร โดยให้มีการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาด บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสีชมพูเข้มหรือสีแดง ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้เลือกถนนสายป่าบอน-คลองหมวย ช่วงบริเวณหน้าเทศบาล พื้นที่ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ เป็นพื้นที่ดำเนินการ และจะเริ่มดำเนินการ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เชิญเลขาธิการ

คะ ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง นั้น ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดทำรายงานการประชุม และเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

สมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง ขอเชิญครับ

ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
(นายวินิตร์ พลนุ้ย)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องที่เสนอใหม่

**๓.๑ การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒**

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ

ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ใน
ที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้
ทางคณะผู้บริหารได้จัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอสภาฯเพื่อทราบ ตาม
รายละเอียดที่นำเสนอให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ครับ

มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
๒๕๖๒

**๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓**

ขอเชิญปลัดเทศบาลได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ในช่วงไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ ทุกท่าน ค่ะจากการที่
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งบัดนี้เทศบาลตำบลเขา
หัวช้าง จะได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสแรก ในงบเพื่อการ
ลงทุน ดังนี้

**โครงการตามเทศบัญญัติจำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๒ โครงการ**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายนาไต่-บ้านควนอินนอโม หมู่ที่ ๒
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่ – หน้าเทศบาล หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (อนุมัติ ๑๖ โครงการ) ดำเนินการไปแล้ว
จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสันติ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพลเพชร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโตะหลิះ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขานาง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหาร-ในควน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยพอ-บ้านนา หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๗. โครงการขุดลอกห้วยกุโบร์ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท
๘. โครงการขุดลอกคูในเขตเทศบาล งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท
๙. โครงการระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
(นายโกวิท อินทมา)

ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายโกวิท อินทมา สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากสอบถามว่า การใช้จ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ
ได้มีการใช้จ่ายไปบ้างแล้วยัง ครับ และได้ใช้จ่ายในส่วนไหนไปบ้าง
คะ ในส่วนของการใช้จ่ายประเภท ค่าใช้จ่าย หรือโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ในขณะนี้มีการเบิกจ่ายเฉพาะรายจ่ายประจำ ภายในสำนักงาน ส่วน
โครงการและกิจกรรม ของสำนัก และกองต่างๆ ส่วนใหญ่จะดำเนินการ
เบิกจ่ายในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปครับ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกไหม ครับ
ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ผมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปนะครับ
เรื่องอื่นๆ

**-การหารือ การดำเนินการโครงการขุดลอกคลองหัวช้าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๘ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง**

ครับ ตามที่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘ ได้เสนอผลการจัดทำ
ประชาคม หมู่บ้าน ที่มติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ
คลองหัวช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการ การพังทลายของหน้าดินบริเวณริม
คลอง อันเนื่องมาจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ส่งผลให้
เกิดความเสียหาย กับพืชผล และทรัพย์สินของราษฎร และเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ได้เสนอขอให้กรมชลประทาน
เร่งแก้ไขปัญหา โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ประกอบด้วยพื้นที่ ที่ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวมีที่ดินบางแปลงที่ติดเขต
ชลประทาน และเป็นที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน ๕๑ แปลง ซึ่งวันนี้ทางหมู่บ้านได้

สมาชิกสภาฯ (นายโกวิทย์ อินทมา)	เสนอขอให้สภาพิจารณาว่าการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีไม้หวงห้ามหรือไม่ ซึ่งในวันนี้ผมจะได้นำหารือที่ประชุมสภาว่าจะดำเนินการอย่างไร เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายโกวิทย์ อินทมา สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ วันนี้สภายังไม่เห็นรายละเอียดพื้นที่ที่จะดำเนินการ ว่าดำเนินการตรงไหน ขนาดกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร ผมอยากให้ทางสำนักงานชลประทาน ได้จัดทำรายละเอียดเสนอมาให้ครบถ้วนก่อน ครับ
ปลัดเทศบาล	คะ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันคิดว่าทางสำนักชลประทานต้องนำเสนอรายละเอียดพื้นที่ที่จะดำเนินการ แบบแปลน และรายละเอียดประกอบอื่นๆ เสนอมายังสภาเทศบาลก่อนคะ วันนี้เป็นแค่การปรึกษาหารือโดยภาพรวมก่อน ทางสำนักงานชลประทานจะต้องเสนอข้อมูลการดำเนินการให้เพียงพอก่อนคะ
สมาชิกสภาฯ (นายสมาด หัดหมัด)	เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมาด หัดหมัด สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมไม่ได้คัดค้านการดำเนินแต่อย่างใด แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ น่าจะต้องทำการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทุกด้านเสียก่อน และในการทำประชาคม ผมไม่ทราบว่าทางสำนักงานชลประทานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาให้ข้อมูลทั้งในเชิงลบและเชิงบวกแล้วหรือยังครับ ผมอยากให้ดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนครับ เพราะถ้าอนุมัติไปสภาเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบ ขึ้นมาที่หลังสภาฯเอง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตอบคำถามของสังคม ครับ และผมอยากเรียนถามท่านปลัดว่าในการจัดทำประชาคมหน่วยงานไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำ
ปลัดเทศบาล	คะ ในเรื่องการทำประชาคม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดว่ากรณีมีการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือพื้นที่ ให้ส่วนราชการ รายละเอียดพื้นที่ที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยหน่วยงานที่จะดำเนินการเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆคะ
สมาชิกสภาฯ (นายจตุพล ฝ่ายเส็ม)	เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจตุพล ฝ่ายเส็ม สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากสอบถามว่าพื้นที่ดำเนินการที่เป็นเขต ส.ป.ก. ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้ทั้งแปลง หรือไม่ ครับ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญตัวแทนจากสำนักงานชลประทานได้ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ครับ
ตัวแทนฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประชา ช่วยบำรุง ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน ตัวแทนจากสำนักงานชลประทาน ครับ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำคลองหัวช้าง สืบเนื่องจาก

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ จังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือแจ้งจากนายวิชัย ดำหนู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโหมด กรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย จากการระบายน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง น้ำเกิดการกัดเซาะ ทำให้หน้าดินเกิดการพังทลาย ส่งผลให้ต้นไม้ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จึงขอให้กรมชลประทาน ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมชี้แจงชาวบ้านเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มัสยิดบ้านหัวช้าง และได้เข้าแผนงานก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองหัวช้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำระยะทาง ๖ กิโลเมตร ขนาดความกว้างท้องคลอง ๑๕ เมตร สำหรับการสำรวจออกแบบก็ออกแบบไปได้บางส่วนแล้ว พร้อมทั้งได้สำรวจแปลงที่ดินที่ติดเขตชลประทานปรากฏว่าเป็นที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน ทั้งสิ้น ๕๑ แปลง ซึ่งตามระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับการที่กรมชลประทานจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ก็คืออยากให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีไม้หวงห้ามในพื้นที่ ครับ ซึ่งพร้อมนี้ผมจะได้นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาให้สมาชิกสภาได้ทราบ ครับ

ประธานสภา

ครับ ทางตัวแทนกรมชลประทานก็ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาไปแล้ว นะครับ ซึ่งทางสภาจะได้ลงไปดูพื้นที่ และศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอไว้ และผมจะนัดประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง หนึ่ง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ครับ

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องอื่นๆ

ปลัดเทศบาล

แจ้งเรื่องการทำบุญภายในสำนักเทศบาล ในช่วงบ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะร่วมกันพัฒนาภายในสำนักงานเทศบาล เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก อยากฝากสมาชิกทุกคนให้มาร่วม อีกเรื่องก็เรื่องการช่วยเหลือท่านสมาชิกที่เจ็บป่วย ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันตามกำลัง ไม่ใช่ว่าจะช่วยจนเราเดือดร้อน แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยการไม่ทอดทิ้งกันคือกำลังใจสำคัญ สำหรับการจัดงานปีใหม่ปีนี้ก็จะรวบยอด ไปจัดกันวันเด็กเลยนะคะและขอฝากอีเรื่องนะคะในเรื่องการตั้งหน่วยบริการนักท่องเที่ยว ที่หน้าสำนักงานเทศบาล ถ้าพวกเรามีเวลาก็ขอให้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ อปพร.บ้างได้คะ

ประธานสภา

ท่านสมาชิกฝากถามเรื่องรถ ๑๖๖๙ ที่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันก่อนก็ได้ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราระวังในการใช้รถใช้ถนน ในการเดินทาง อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โอกาสปีใหม่ขอให้ทุกคนและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใช้จ่าย อย่าให้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง อีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งระดับชาติ ก็ให้เราได้ศึกษาระเบียบ อย่าได้พลาดพลั้ง อย่า

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะเป็นปัญหาและกระทบกับตำแหน่งของเรา ก็
ฝากขอให้สมาชิกได้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางการเมือง

ขอเชิญนายกอวยพรปีใหม่ให้กับสมาชิกนะคะ

ในวาระปีใหม่ที่即将来临 ก็ขอให้พวกเรามีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ มีอะไรก็ให้คุยกัน ปัญหาต่างๆก็สามารถแก้ไขได้
วันนี้ก็แก้ปัญหาไปอีก ๑ เรื่อง คือเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้ให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆได้กู้ยืมไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงบัดนี้บางกลุ่มก็ไม่ได้ส่งคืนแม้แต่บาท
เดียว เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันที่มีหน้าที่ต้องติดตาม
ทวงถามไม่อย่างนั้นก็คือว่าเป็นการละเลย ต้องถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่ง
วันนี้ก็ได้โทรไปต่อรองกับผู้ตรวจ ซึ่งทางปลัดต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด
จะไม่ต้องรายงานไปที่ภาค ให้จบที่จังหวัด ส่วนเรื่องอื่นๆที่ สตง. มาตรวจก็
ไม่มีปัญหาอะไร การเงินการคลัง ก็ได้รับคำชื่นชม

ประธานสภาฯ

ผมก็อยากจะฝากสำหรับสมาชิกเราบางคนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เงินกู้
เศรษฐกิจชุมชน ก็ขอให้ช่วยติดตามเร่งรัด เพราะเงินของหลวงสักบาทก็ต้อง
คืน เดือนละ ๔๐๐-๕๐๐ บาท ก็ได้ให้พอบัญชีเคลื่อนไหว เราจะได้เข้า
ข่ายการละเลย ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พัชรี ทองพันชั่ง ผู้บันทึกการประชุม
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) สมมาตร หัตถมัต ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมาตร หัตถมัต)

(ลงชื่อ) ศุภกานต์ ส่งแสงทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศุภกานต์ ส่งแสงทอง)

(ลงชื่อ) ทวีรักษ์ ถวายเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทวีรักษ์ ถวายเทียน)

(ลงชื่อ) หนูแก้ว เรืองสังข์ ประธานสภาเทศบาล
(นายหนูแก้ว เรืองสังข์)